



ด่วนที่สุด

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๖๗๓


วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด คือ ด้านสังคม ประเด็นการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู และ ๓) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย ได้นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สป. Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
๑.	ด้านสังคม	<p>๑. การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น</p> <p>๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น</p> <p>๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล่าวพูด กล่าวแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา</p> <p>๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศิลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ</p>	สธ./กทม./จังหวัด ทุกจังหวัด	เพื่อทราบ	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยก ส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ นักเรียนรุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้</p> <p>๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผล การศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัยที่เน้น การคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้การสอบเก็บคะแนน เป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุด คาบเรียน สอบเก็บคะแนนประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น</p> <p>๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบ คัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น อนุบาล และแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น</p> <p>๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัว ในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คุปองครู) ให้เหมาะสม</p> <p>๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด การเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้ครูต้องปฏิบัติงาน ในด้านการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และ สถาบันการศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม</p> <p>๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น</p> <p>๑.๓.๑ รมณ์ตระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการ ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดำเนิน โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการ ทำการเกษตรชุมชนเพื่อนำผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหาร กลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย</p>			

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>๑.๓.๒ เน้นการทำโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>			
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	<p>๒. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปตำรวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และต่อมาได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้นให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปตำรวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้างความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนของศาล อัยการ และตำรวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทำสำนวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในของตำรวจเอง</p>	ปค./กทม.	เพื่อทราบ	-

ร.ร.	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เป็นต้น			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒